



สภาเภสัชกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1877, 0-2591-8298 โทรสาร 0-2590-2439
www.pharmacycouncil.org email : pharthetai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ 14 /2555

เรื่อง การจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา

ปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาทำการในร้านยาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่เรียกกันว่า "ปัญหาเภสัชกรแฉวนปาย" เป็นปัญหาในระบบยามาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีความพยายามในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหานี้มีมูลเหตุหลายประการที่ซับซ้อน สะสมมาเป็นเวลานาน

ในการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทยปีที่ 96 ได้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม โดยเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังขาดการขับเคลื่อนให้เป็นจริงในทางปฏิบัติให้มีรูปธรรม

แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซับซ้อนจึงต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามาจากทุกองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบด้านตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์กรและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขึ้น ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

อนึ่งมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งที่มีการเสนอเป็นเอกสารในการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทยปีที่ 96 คือการกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพในเชิงรุก ซึ่งปัจจุบันมีการริเริ่มกิจกรรมการโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการไปปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในร้านขายยาขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังขาดความชัดเจนในแนวทางที่เชื่อมโยง ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางโทรศัพท์ไปจนถึงการลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมครั้งที่ 204 (6/2555) วันที่ 18 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา เป็นคณะผู้รับผิดชอบจัดระบบการเฝ้าระวัง กำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายยา และจากการเฝ้าระวังทางโทรศัพท์ หากพบเบาะแสและเชื่อได้ว่า เภสัชกรไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเวลาทำการตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถกล่าวโทษเภสัชกรรายนั้น ตามมาตรา 34 วรรค 2 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และนำเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาเภสัชกรรมต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

(นางธิดา นิงสานนท์)

นายกสภาเภสัชกรรม